

# มุ่งมั่น จดจ่อ ต่อเนื่อง

จะแพ้ จะพลาด จะผิดหวัง ก็ขอให้มันเกิดขึ้น  
หลังคำว่า "ทำดีที่สุดแล้ว"

พระนภดล สิริวิโส



ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

**ชีวิต** ของคนเราก็เหมือนเรือ เป้าหมายก็คือฝั่งหรือท่าเรือที่จะขึ้น ส่วนหางเสือก็คือตัวควบคุม (กำกับ) ทิศทางให้เรือแล่นไปสู่ฝั่งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

เมื่ออาศัยการเปรียบเทียบแล้ว จะเห็นว่าเรือมากกว่าร้อยละ 90 ที่ไม่มีหางเสือ และปล่อยให้ลอยลำไปอย่างไร้จุดหมาย โดยโผลดแล่น และล่องลอยไปตามกระแสลม และคลื่น การล่องลอยไปเรื่อยๆ เช่นนี้ ถ้าโชคดีก็ถึงฝั่ง แต่ถ้าโชคไม่ดี ปล่อยให้ลอยแพตั้งแต่ไปแบบไม่รู้จุดหมาย ก็อาจชนหินโสโครกจนเรืออัปปางได้

จึงมีเรือจำนวนไม่มากนักที่ถึงฝั่งโดยสวัสดิภาพ เพราะมีเป้าหมาย และมีทิศทางชัดเจน โดยเจ้าของเรือ (คนขับเรือ) ได้ศึกษาเส้นทางเดินเรือมาอย่างดีแล้ว คือมีกัปตันที่คุ้นเคยเส้นทางเดินเรือเป็นอย่างดี และรู้จักจุดหมายปลายทางที่ต้องการไปถึง จึงสามารถควบคุมทิศทางลม (โดยใบเรือ) และควบคุมทิศทางที่เรือแล่นไป (โดยหางเสือ) จนแล่นไปถึงยังฝั่ง (จุดหมาย) หากต้องเจอกับคลื่นลมแรงอย่างคาดไม่ถึง ก็ไม่ตกใจ และควบคุมสถานการณ์ได้

เพราะคนที่ประสบความสำเร็จต่างรู้ดีว่า "ขอเพียงได้ทำในสิ่งที่ต้องทำ และควรทำให้ดีที่สุดแล้ว ก็จะไม่มียุทธวิธีใดๆ ที่จะมาขวางเส้นทางสู่เป้าหมาย (ความสำเร็จ) ได้"

จึงมีคนเปรียบเทียบให้ "ชีวิตคน" เหมือน "เรือ" ที่ต้องโผลดแล่นไปท่ามกลางกระแสคลื่นลม

ดังนั้น การจะทำงานใดๆ ให้สำเร็จนั้น จะต้องมีกรอบแบบ และวางแผนอย่างดี โดยเราจะต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน และเป็นรูปธรรมก่อน พร้อมทั้งมีวิธีการดำเนินการต่างๆ เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

คนในยุคก่อน ส่วนใหญ่จะไม่รู้จักการออกแบบ และวางแผนงานเส้นทางสู่ความสำเร็จของพวกเขาจึงอาศัยแต่โชคชะตาหรือพึ่งพาฟ้าลิขิต (ตามที่เชื่อกันเอง) ใครเคยทำอะไรก็ทำอย่างนั้นตลอดไป ขอแค่มีงานทำ และหาเลี้ยงชีพได้ก็พอใจแล้ว ทำให้การเติบโต และพัฒนาการของพวกเขาไม่มีขีดจำกัด และเป็นไปอย่างเชื่องช้า

แต่ในปัจจุบันต่างกันมาก ผู้คนต่างเน้นการออกแบบชีวิต และมีการวางแผนมากขึ้น โดยกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองเป็นหลัก หลายคนจึงสามารถสร้างอนาคตที่มั่นคง และความสำเร็จให้ตนเองได้

ทุกวันนี้ เราจึงต้องกำหนดเป้าหมายของตัวเองให้ชัดเจน ด้วยการออกแบบ และวางแผนการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม พร้อมกับกำหนดวิธีทำตามลำดับขั้นตอนสู่ความสำเร็จได้

"การวางแผน" ยังเป็นตัวกระตุ้นความอยากที่จะเอาชนะ "ความท้าทาย" และเพิ่ม "ศักยภาพ" ของเราได้อีกด้วย ที่สำคัญคือ คำคมที่ว่า "วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" ยังเป็นจริงเสมอ ดังนั้น การวางแผนชีวิตได้อย่างสมเหตุสมผล ก็เท่ากับทำความฝันให้เป็นจริงได้แล้วครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการลงทุนมือทำตาม "แบบพิมพ์เขียว" ที่เราออกแบบไว้

คนที่ไม่ได้ทำการออกแบบ และวางแผนชีวิต ก็เหมือนปล่อยให้ชีวิตให้เอื้อลະเหยลยชขายไปวันๆ มีอะไรให้ทำก็ทำ คือทำตามกระแสที่เข้ามาในชีวิตหรือความพึงพอใจเป็นหลัก เมื่อไม่ได้จริงจังกับการวางแผน และเป้าหมาย โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็เป็นไปได้ยาก

สรุปได้ว่า ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้นั้น เราต้องมี "เป้าหมาย" และมี "แผนงาน" (วิธีการทำ) เป็นขั้นตอนตามลำดับ ไปสู่เป้าหมาย ความสำเร็จของเราทุกคนในวันนี้ จึงอยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้น คือด้วยการออกแบบ วางแผน และลงมือทำตามแผนอย่างจริงจังด้วยตัวเราเองเท่านั้น

แต่ที่สำคัญยิ่งก็คือ เราจะต้องเป็นคน "มุ่งมั่น จดจ่อ และต่อเนื่อง" เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จให้ได้ คือ "กัดไม่ปล่อย" ถ้าไม่สำเร็จก็ไม่เลิกวางายๆ

Just One More Step **ครบผม!** 